



## รายงานแนวโน้มธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 4 ปี 2558

**ไตรมาสที่ 4 ปี 2558** ภาวะธุรกิจโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทั้งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากยอดจำหน่ายภาคการค้า ภาคการผลิตและภาคก่อสร้างที่ทรหด ค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นจากการดำเนินนโยบายของภาครัฐในส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ เป็นสำคัญ สำหรับภาคบริการยังปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันในปีก่อน

**ภาคการค้า** ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและการจำหน่ายสินค้าคงทนกลุ่มยานยนต์ **ทรงตัว** เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน แต่หดตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังชะลอตัวตามราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ ส่งผลให้กำลังซื้อของเกษตรกรลดลง ด้าน**ภาคการผลิต**ในไตรมาส 4 ปี 2558 รายได้**เพิ่มขึ้นเล็กน้อย**เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนและจากไตรมาสก่อน เป็นการเพิ่มขึ้นของธุรกิจผลิตวัสดุที่ทำด้วยพลาสติก ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ผลิตเชือกและจำหน่าย ตาข่าย แหวน ผลิตเส้น กางเกงกีฬา(แบรนด์เนม) ผลิตแปรรูปอาหารและอาหารสัตว์ **ภาคก่อสร้าง**ในไตรมาส 4 **หดตัวน้อยลง**เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนและจากไตรมาสก่อน จากมาตรการกระตุ้นก่อสร้างของภาครัฐ ด้วยการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2558 - 28 เมษายน 2559 รวมระยะเวลา 6 เดือน ทำให้มีผู้เข้าชมโครงการจำนวนเพิ่มขึ้นและผู้ประกอบการยังให้ความสนใจที่จะลงทุนเพิ่ม ด้าน**ภาคบริการ**โดยรวม**หดตัวเพิ่มขึ้น**เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากธุรกิจโรงแรมที่มีรายได้ลดลง ทั้งรายได้จากการเข้าพักและรายได้จากการจัดเลี้ยง จัดประชุมสัมมนา โดยธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส 4 ปี 2558 อัตราการเข้าพักลดลงมากเหลือเพียงร้อยละ 42.1 จากเดิมร้อยละ 47.7 ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าใช้จ่ายการจัดประชุมและสัมมนาของทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้รายได้จากการเข้าพักลดลงมาก สำหรับสัดส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พักรวมในภาคอีสานลดลงเล็กน้อย ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 13.35 เหลือเพียงร้อยละ 12.94 ในเดือนธันวาคม 2558 และธุรกิจบริการรับจ้างขนส่งและขนถ่ายสินค้า คลังเก็บสินค้าและกระจายสินค้าก็มียาได้ลดลง แม้ว่าต้นทุนราคาน้ำมันปรับลดลงมาก แต่ผู้ว่าจ้างได้มีการต่อรองปรับลดราคาด้วยเช่นกัน ตลอดจนผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศ เข้ามาแข่งขันให้บริการรับจ้างขนส่งสินค้าโดยตรงด้วย ด้านความเชื่อมั่นของนักธุรกิจโดยรวมในไตรมาส 1 ปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนและจากไตรมาสก่อนหน้า

**แนวโน้มในไตรมาสที่ 1 ปี 2559** ผู้ประกอบการในภาคส่วนใหญ่คาดว่า ยอดจำหน่ายของธุรกิจโดยรวม จะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากมาตรการกระตุ้นของรัฐที่เริ่มบังคับใช้



### ภาคการค้า

**ไตรมาสที่ 4 ปี 2558** ยอดจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนโดยรวมในภาคฯ ทรงตัวในระดับต่ำ เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันในปีก่อนและเทียบกับไตรมาสก่อน จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ที่ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำและภาระหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่าย เมื่อพิจารณาตามประเภทธุรกิจการค้าพบว่า ธุรกิจสินค้าคงทนกลุ่มยานยนต์มีการบริโภคเพิ่มขึ้น จากยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นตามการเร่งตัวซื้อรถยนต์ก่อนจะมีการปรับราคารถยนต์สูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของภาษีสรรพสามิตรยนต์ใหม่ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในเดือนมกราคม ปี 2559 รวมทั้งผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อปรับเปลี่ยนรูปแบบทั้ง Minor change และ New change แต่ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนและต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน เนื่องจากลูกค้าหลักที่ซื้อรถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ขายผลผลิตข้าว มันสำปะหลัง อ้อยและยางพาราได้มูลค่าน้อยลงจากราคาตกต่ำ และยอดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของห้างสรรพสินค้า และห้าง Modern Trade ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

**แนวโน้มไตรมาส 1 ปี 2559** ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งคาดว่า การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจาก การจัดกิจกรรมกระตุ้นการขายเพื่อเร่งให้ประชาชนใช้จ่ายมากขึ้น สำหรับการจำหน่ายรถยนต์คาดว่าจะลดลงเล็กน้อย และการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ คาดว่าจะทรงตัว

### ภาคบริการ

**ภาคบริการ** การเข้าพักโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส 4 ปีนี้ลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน ปัจจัยหลักจากมีคู่แข่งที่เปิดเป็นโรงแรมขนาดเล็กเพิ่มขึ้นจำนวนมากขึ้น

### ภาคการผลิต

**ภาคการผลิต** ในภาคฯ ไตรมาส 4 รายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนและเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ธุรกิจที่มียอดขายเพิ่มขึ้นได้แก่ ผลิตแผ่นฟิล์มยืดถนอมอาหาร ผลิตเอทานอล ธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ แปรรูปอาหาร ผลิตอาหารสัตว์ จำหน่ายปุ๋ย ผลิตส่งออกเสื้อผ้าและเสื้อกีฬาสำเร็จรูป ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ผลิตถุงร้อน เชือกฟางและหลอดกาแฟ สำหรับธุรกิจที่มียอดขายทรงตัวได้แก่ ผลิตสินค้าแปรรูปและจำหน่ายยางพารา และธุรกิจที่ยอดขายลดลงได้แก่ อุตสาหกรรมหล่อเหล็กขึ้นรูปชิ้นส่วนประกอบชุดเบรกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การผลิตแป้งมันสำปะหลัง ผลิตจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งประดับทำจากดินเผา ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นอัดแรง อิฐมวลเบา ผลิตชุดประกอบชุดสายไฟรถยนต์และผลิตเครื่องจักรใช้ในทางเกษตร สำหรับการใช้จ่ายกำลังผลิตของภาคฯ ในไตรมาส 4 ปีนี้ ใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเทียบจากคำสั่งซื้อ

**แนวโน้มการผลิตในไตรมาส 1 ปี 2559** ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่า ภาวะธุรกิจมีแนวโน้มทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน



## ธนาคารแห่งประเทศไทย

### ภาคอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส 4 ปีนี้ลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนมีสัญญาณหดตัวน้อยลง โดยมีจำนวนผู้เข้าชมโครงการและผู้ตัดสินใจซื้อจริงเพิ่มขึ้น หลังจากภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ สำหรับอัตราการปฏิเสธสินเชื่อ (Reject Rate) ยังคงอยู่ในระดับสูง จากสถาบันการเงินยังคงเข้มงวดการพิจารณาสินเชื่อ ขณะที่การใช้สินเชื่อตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เริ่มมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น

แนวโน้มในไตรมาส 1 ปี 2559 ผู้ประกอบการคาดว่า ยอดขายจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์จะสิ้นสุดภายในวันที่ 28 เมษายน 2559

### การลงทุน

ไตรมาส 4 ปี 2558 ผู้ประกอบการในภาคฯส่วนใหญ่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน และเทียบกับไตรมาสก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนสร้างอาคารขยายโรงงาน สำนักงาน หากจำแนกตามกลุ่มธุรกิจที่มีแผนการลงทุนเพิ่มในช่วง 12 เดือนข้างหน้า มี *ภาคอุตสาหกรรมวางแผนลงทุนเพิ่มในธุรกิจผลิตเอทานอล ผลิตเชือกและตาข่าย หล่อเหล็กขึ้นรูปชุดเบรกรถยนต์/รถจักรยานยนต์ การผลิตแป้งมันสำปะหลัง ธุรกิจฟาร์มไก่ไข่ แปรรูปอาหาร ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ผลิตและจำหน่ายยานยนต์รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ภาคบริการในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ลงทุนก่อสร้างอาคารเก็บสินค้า ธุรกิจโรงแรมลงทุนปรับปรุงห้องพัก ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ต่าง ๆ*

### ราคาและต้นทุน

ในไตรมาส 4 ปีนี้ ด้านราคาสินค้าของธุรกิจภาคฯ ส่วนใหญ่ยังไม่มี การปรับขึ้นราคา เนื่องจาก การแข่งขันสูงจากคู่แข่งทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ยกเว้นเป็นสินค้าที่เป็นรุ่นใหม่หรือมีรูปแบบใหม่ ด้านต้นทุนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าแรงงานที่มีฐานสูงต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงขึ้นค่าจ้างแรงงานเป็น 300 บาท สำหรับแนวโน้มต้นทุนในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่า ต้นทุนโดยรวมของธุรกิจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

### การจ้างงาน

ความต้องการจ้างแรงงานในภาคฯ ไตรมาส 4 ปี 2558 ทรงตัวเมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ผู้ประกอบการไม่มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซึ่งในบางธุรกิจยังรักษาแรงงานเดิมไว้และไม่จัดหาทดแทนเมื่อแรงงานลดลง ในภาพรวมปัจจุบันจำนวนแรงงานภาคฯ มีอัตราการเปลี่ยนงาน (Turn over) ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยพนักงานส่วนใหญ่ที่ลาออกจากงานเพื่อต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าเดิม ทั้งจากเงินเดือน ค่าล่วงเวลาและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ



กรุณาให้ความเห็น : แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้รายงานแนวโน้มธุรกิจ ตาม Link ที่แนบมาพร้อมนี้

### กดเพื่อตอบแบบสอบถาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รัฐศาสตร์	ไพลหรั่ง	ผู้บริหารทีม	E-mail : RatthasL@bot.or.th
สุทธิรัตน์	สุทธิมณฑล	เศรษฐกรอาวุโส	SupatTa@bot.or.th
พัชรี	วชิรเดชวงศ์	เศรษฐกรอาวุโส	PachareV@bot.or.th
กฤษปסק	จุลเกษม	เศรษฐกรอาวุโส	KritpasJ@bot.or.th
ดาราวรรณ	กำเนิดหล่ม	เศรษฐกรอาวุโส	DarawanK@bot.or.th
วัชรพงศ์	รัชตเวชกุล	เศรษฐกร	WatcharR@bot.or.th

ส่วนเศรษฐกิจภาค

ธนาการแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทรศัพท์ 0 4333 3000 ต่อ 3431 - 3436

โทรสาร 0 4323 9959

เว็บไซต์ธนาการ [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)